

ด่วนมาก

ที่ สธ ๐๒๐๒/ว ๑๑๙



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๘ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งสำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน อธิบดีกรมการแพทย์/เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา/ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ ๑-๑๒/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๒/ว๙๖๒ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุขฯ และเอกสารแนวทางการดำเนินงาน จำนวน ๑ ชุด

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
ในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ เพื่อให้การจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙

ในการนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จึงขอส่งสำเนาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย
การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙ มาพร้อมนี้ และเพื่อให้หน่วยงาน
ดำเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าวได้ถูกต้อง จึงขอเชิญ ท่าน พร้อมด้วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ประจำ กรม เขตสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด คณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ผู้รับผิดชอบ
ระบบคอมพิวเตอร์ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรม เรื่อง “แนว
ปฏิบัติการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ” เพื่อรับการถ่ายทอด
ความรู้ ความเข้าใจให้กับคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทุกระดับ รายละเอียดตามหนังสือ
ที่อ้างถึง โดยสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย และลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมอบรมฯ ที่ <http://ict.moph.go.th>
ในหัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม และดำเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าวต่อไปด้วย
จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนันดา เสมอเนตร)

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขานุการคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๒๑๓
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๒๑๕